



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการโรงพยาบาลศรีประจันต์ อำเภอสรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ สพ ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๕๗

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติลงนามประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารสูงสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีประจันต์

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้นำหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น ๙ ตัวชี้วัด ซึ่งในการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๙ คือ การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กรด้วยการแสดงถึงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีนโยบายที่เคารพสิทธิ มนุษยชนและจริยธรรมที่เป็นสากลและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานต้องดำเนินการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ที่สอดคล้อง กับประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ และการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศ นั้น

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และคำมั่นว่าปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นไปตามนโยบายเคารพสิทธิ มนุษยชนและจริยธรรมที่เป็นสากลรวมทั้งเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน ในกรณี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขออนุมัติลงนามขออนุมัติลงนามประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารสูงสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๔ ฉบับ ดังนี้

๑. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร

๒. ประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแนวทางประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

๔. ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(นายประดิษฐ์ มากเทพวงษ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

(นายณิปปไทย ศีลาเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีประจันต์